



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕	- ขอให้นายอำเภอกำกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องบันทึกการควบคุมตัวทุกครั้ง ผ่านระบบแจ้งการควบคุมตัว HTTP://ARREST.DOPA.GO.TH ในกรณีที่หน่วยงานผู้จับกุมยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน ให้แจ้งการควบคุมตัวตามแบบฟอร์มที่แต่ละหน่วยงานกำหนด และรับแจ้งภายนอกระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	นายอำเภอ
๒. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	- ขอให้นายอำเภอเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีพบว่าลูกหนี้ไม่ประสงค์เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย หรือสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองแล้ว ให้ยุติเรื่อง ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลชี้แจงได้	นายอำเภอ
๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑. ขอให้จังหวัด และอำเภอปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวช ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กลไกของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ๒. ขอให้จังหวัด/อำเภอดำเนินการถอดบทเรียนในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการครั้งต่อไป	จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ
๕. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)	- ขอให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น (Best practice) อำเภอละ ๑ ตำบล ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยให้พิจารณาจากตัวชี้วัดหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง ๘ ข้อ ๑๖ กิจกรรม และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมการปกครองทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	อำเภอ
๖. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง	- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดอำเภอที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๗. การดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๑. ขอให้อำเภอที่ยังสำรวจข้อมูลครัวเรือนและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว กรณีอำเภอสำรวจข้อมูลครัวเรือนและบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p>๒. ขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และปลัดจังหวัด กำกับดูแล และติดตามผลการบันทึกข้อมูลจากระบบ Thai QM ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง/ ปลัดจังหวัด</p>
<p>๘. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน</p>	<p>๑. ขอให้นายอำเภอกำกับดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ประชาสัมพันธ์ให้เด็กซึ่งมีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากได้รับการขอมิบัตรของบุคคลผู้ขอมิบัตรครั้งแรกที่มีอายุเกิน ๑๕ ปีขึ้นไป ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. ขอให้นายอำเภอกำกับดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนสร้างข่าวปลอม Fake News ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่าน หรือมีการแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	<p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>
<p>๙. มาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>๑. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอกำกับดูแลการเบิกจ่ายอาวุธปืนให้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยต้องออกคำสั่งมอบหมายการใช้อาวุธปืนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำบันทึกทะเบียนคุมอาวุธปืนให้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ขอให้จังหวัด และอำเภอปฏิบัติการด้านการข่าว โดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ บูรณาการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑๐. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>- ขอให้จังหวัด และอำเภอที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑๑. การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการของกรมการปกครอง ตามข้อสั่งการหรือนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. ขอให้จังหวัด และอำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) ในรูปแบบไฟล์ eBook ให้บุคลากรฝ่ายปกครองทราบ</p>	<p>สำนัก/กอง</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑๒. การบริหารงบประมาณ	- ขอให้จังหวัด และอำเภอเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	จังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐